



ผู้ปฏิบัติงาน : โปรแกรมวิชา/คณะ, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินพัฒนารายละเอียดของรายงานผลการดำเนินการของประสพการณ์ภาคสนาม

วิธีปฏิบัติงาน:

ลำดับ	วิธีปฏิบัติ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กำหนดเวลา
1.	<p>จัดทำรายละเอียดของรายงานผลการดำเนินการของประสพการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย 6 หมวด คือ</p> <p>หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป</p> <p>๑. รหัสและชื่อรายวิชา ระบุรหัสและชื่อรายวิชา</p> <p>๒. หลักสูตร ระบุหลักสูตรของรายวิชา</p> <p>๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสพการณ์ภาคสนาม</p> <p>๔. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่ฝึกประสพการณ์ภาคสนาม ระบุภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ฝึกประสพการณ์ภาคสนาม</p> <p>หมวดที่ ๒ การดำเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม</p> <p>๑. การเตรียมนักศึกษา) (ถ้ามี) ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต</p> <p>๒. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศต่างจากแผนอย่างไรและให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต</p> <p>๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) ระบุว่าการเตรียมนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการ</p>	M01-สสท-SD-06-010	ตามความเหมาะสม



<p>วางแผนในอนาคต</p> <p>๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ระบุการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา/ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา/การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>หมวดที่ ๓ ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสพการณ์ภาคสนาม ระบุจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและส่งไปฝึกประสพการณ์ภาคสนาม</p> <p>๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม ระบุจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม</p> <p>๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) ระบุจำนวนนักศึกษาที่ถอนรายวิชาฝึกประสพการณ์ภาคสนาม</p> <p>๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) ระบุจำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน</p> <p>๕. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม</p> <p>๕. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสพการณ์ภาคสนาม</p> <p>หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร</p> <p>๑. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก ระบุปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก</p> <p>๒. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระบุ</p>		
--	--	--



<p>ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา</p> <p>๓. การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) ระบุการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต</p> <p>หมวดที่ ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม</p> <p>๑. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการสำรวจ)</p> <p>๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน</p> <p>๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้ระบุความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม</p> <p>๒. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานที่เลี้ยง</p> <p>๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน</p> <p>๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ระบุความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม</p> <p>หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง</p> <p>๑. การดำเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา สรุปย่อการพัฒนาที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย่างมืออาชีพสำหรับคณะหรือที่ปรึกษาประสบการณ์ภาคสนาม การปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ</p> <p>๒. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้ง</p>		
--	--	--



	<p>ก่อน ระบุประเด็นที่ระบุไว้ในครั้งที่ผ่านมาสำหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข้อ ๑ และอธิบายถึงความสำเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไม่สำเร็จให้ระบุเหตุผล</p> <p>๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษาปีการศึกษาต่อไป ระบุข้อเสนอพร้อมกำหนดเวลาที่ทำแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ</p> <p>๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดำเนินงานใดๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร</p>		
2.	ทำการตรวจสอบและเสนอต่อคณบดีพิจารณาเห็นชอบโครงสร้างรายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงานของประสพการณ์ภาคสนาม	-	ตามความเหมาะสม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบปฏิบัติงาน

- 1 ระเบียบปฏิบัติงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน (M01-สสท-PM-18)

วิธีปฏิบัติงาน

1. วิธีปฏิบัติงานการทำรายงานผลการดำเนินการของประสพการณ์ภาคสนาม (M01-สสท-WI-18-02)

แบบฟอร์ม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสพการณ์ภาคสนาม (M01-สสท-SD-06-010)